

BÁO CÁO

Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nhiệm vụ trong thời gian tới



Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Với mục tiêu tiếp tục góp phần xây dựng và củng cố nền tảng tư tưởng, đạo đức của toàn xã hội, ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (gọi tắt là Chỉ thị 03).

Là quê hương có vinh dự được Bác Hồ 4 lần về thăm, nhiều lần Bác tặng Cờ thi đua quyết thắng cùng hàng trăm bức thư, điện của Người gửi khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu; để tỏ lòng biết ơn Người và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị, ngay từ đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định, phải phấn đấu trở thành một trong những địa phương gương mẫu, đi đầu trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đó không chỉ là nhiệm vụ mà cao hơn là niềm tự hào, thể hiện tình cảm và sự trân trọng đối với Bác, với ý thức phải luôn tự giác rèn luyện, phấn đấu vươn lên để dựng xây quê hương sớm trở thành tỉnh kiêu mẫu như lời căn dặn của Người. Năm năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 03, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Phần thứ nhất**KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW****I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW**

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, tiếp nối công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ trước đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 15-KH/TU cho cả giai đoạn 2011 – 2015, xác định 18 nội dung công việc cần tập trung chỉ đạo tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm

Chợ giàn tor
Quỹ
Nước
Chợ
Mās
- Lưu
- Ông trai
- Bà uân T
- Lưu
- Lưu

gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức, tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên và nhân dân, hướng trọng tâm vào việc xây dựng con người kiểu mẫu, làng, xã kiểu mẫu, huyện, thị, thành phố kiểu mẫu, ngành, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, phấn đấu sớm xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu. Hàng năm đều ban hành kế hoạch riêng để triển khai thực hiện; quan tâm kiện toàn bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị. Đối với từng chuyên đề, việc tổ chức quán triệt, triển khai, học tập; công tác kiểm tra, giám sát; tuyên truyền, quảng bá; sơ kết, tổng kết hàng năm đều được chỉ đạo bằng những kế hoạch, hướng dẫn riêng. Tổ chức biên soạn, phát hành nhiều loại tài liệu, đĩa DVD về xây dựng Đảng, về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, về xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, gửi đến các chi bộ đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh; hướng dẫn đưa vào sinh hoạt định kỳ của các chi bộ đảng, chi hội đoàn thể, tạo điều kiện cho công tác triển khai ở cơ sở.

Trong 5 năm qua, nhiều quy định, quy chế về việc học tập và làm theo Bác được ban hành, tổ chức thực hiện hiệu quả, như: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hành dân chủ; công tác quản lý cán bộ, đảng viên; chế độ đi công tác, tham dự các cuộc mít tinh, kỷ niệm, tiếp khách; cấp ủy cấp trên dự sinh hoạt với chi bộ; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

2. Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với cách làm sáng tạo, thiết thực.

Bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, lãnh đạo các cấp đã từng bước cụ thể hóa nội dung Chỉ thị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị mình; ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015; các cấp ủy đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện, như: Quy định việc đối thoại của lãnh đạo huyện với cấp ủy cơ sở, với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc; chỉ đạo thực hiện đăng ký việc làm theo Bác một cách thiết thực; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Một số cấp ủy, đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động, sáng tạo xây dựng chuyên đề cụ thể cho từng tháng đưa vào sinh hoạt chi bộ; chọn đơn vị điểm để chỉ đạo, rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng; rà soát, bổ sung và hướng dẫn thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng tổ chức đảng; lựa chọn vấn đề bức xúc, nổi cộm, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao.

Nhiều đảng bộ đã ban hành các văn bản quan trọng để tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ này, như: Ban Thường vụ Huyện ủy Hoàng Hoá ban hành chỉ thị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn ban hành chỉ thị về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên, học sinh theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương ban hành Nghị quyết về "Nâng cao ý thức và trách nhiệm công dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới"; Ban Thường vụ Huyện ủy Lang Chánh ban hành hướng dẫn về việc bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; Đảng ủy khối các cơ quan

tinh ban hành hướng dẫn về nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chọn chủ đề năm 2013 là “Năm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; trang bị cho các tổ chức cơ sở đảng và hướng dẫn xây dựng “Tủ sách cấp uỷ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Đảng bộ Quân sự tỉnh ban hành chỉ thị về việc phát động cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Tỉnh đoàn Thanh niên hướng dẫn việc đăng ký học tập, rèn luyện, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Việc thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được chính quyền các cấp triển khai kịp thời, sát thực với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, đề cao tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện “3 không”: “không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; không trễ hẹn”. Tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tổ chức các kỳ thi tuyển công chức năm 2013, 2014, 2015 bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy chế được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình và đánh giá cao. Ban hành và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND về “Nâng cao ý thức và chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân”. Chỉ đạo thực hiện Quyết định 488/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể đã ban hành các văn bản, quy định, quy chế, chuẩn mực đạo đức, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các nội dung trong Chỉ thị của Bộ Chính trị để triển khai trong hệ thống tổ chức, đơn vị mình, như: Sở Y tế triển khai kế hoạch thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Công an tỉnh ban hành Quy định tiêu chí “Gương mẫu, trách nhiệm và năng lực chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an Thanh Hoá”...

Các chỉ thị, quyết định, sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, của cấp ủy các cấp và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thể hiện quyết tâm chính trị, sự nỗ lực, nêu gương của cấp ủy đảng và lãnh đạo chủ chốt, nhận được sự đồng tình của cán bộ, đảng viên và nhân dân; là quyết tâm chính trị để Chỉ thị 03-CT/TW đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 8 NỘI DUNG NÊU TRONG CHỈ THỊ

1. Về học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề hàng năm được triển khai kịp thời, nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở. Ở cấp tỉnh, mời báo cáo viên giới thiệu chuyên đề là những chuyên gia cao cấp truyền đạt tinh thần, tình cảm, tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác. Việc học tập chuyên đề hàng năm đều được truyền hình, phát thanh trực tiếp

trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhiều cấp ủy đã mời các chuyên gia đầu ngành giới thiệu các chuyên đề; chỉ đạo đưa các chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ đảng; tổ chức tuyên truyền các chuyên đề trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình cấp huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở, trên các bản tin nội bộ, bản tin sinh hoạt chi bộ, đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trao đổi, liên hệ, gắn nội dung học tập với giải quyết công việc, trên cơ sở đó, từng đảng viên đăng ký nội dung làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Trong 5 năm toàn tỉnh đã mở trên 4.500 lớp học tập các chuyên đề, với tỷ lệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia học tập trên 95%; riêng cấp tỉnh mở 10 lớp cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, giảng viên Trường Chính trị tỉnh.

Cùng với các chuyên đề học tập trong từng năm theo hướng dẫn của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn tài liệu học tập các chuyên đề gắn với thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ “Thanh Hóa phải trở nên tỉnh kiêu mẫu”; hướng dẫn học tập chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua với công tác xây dựng Đảng, đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Về xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Các cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị đã chỉ đạo việc xây dựng và hằng năm có rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, cá nhân; gắn với việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Một số địa phương, đơn vị đã bám sát vào các mối quan hệ cơ bản trong phạm trù đạo đức: với mình, với người, với việc và 4 chuẩn mực đạo đức cơ bản của người cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị mình. Một số ngành, đoàn thể xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng của Người để phổ biến thực hiện theo ngành dọc, coi việc thực hiện chuẩn mực đạo đức là căn cứ để kiểm điểm kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân, tập thể trong đánh giá cán bộ, đảng viên. Các chuẩn mực đạo đức ban hành cơ bản ngắn gọn, dễ nhớ, cụ thể, sát thực; được in ấn trang trọng và treo tại nơi công cộng, tại các phòng làm việc...

Nội dung đăng ký việc học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, hội viên được báo cáo với chi bộ, với cơ quan, với chi hội đoàn thể, đề tập thể góp ý hoàn thiện; làm cơ sở để mọi người giám sát và giúp đỡ; cuối năm có đánh giá kết quả thực hiện của từng cá nhân gắn với kiểm điểm, xếp loại và bình xét các danh hiệu thi đua của cán bộ, đảng viên, hội viên đã trở thành việc làm thường xuyên. Những việc đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gần gũi, cụ thể, bình dị, như: người lao công đăng ký giữ sạch đường phố mỗi ngày dù trời nắng hay mưa; thầy cô giáo đăng ký chăm sóc các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh cá biệt; cán bộ, công chức, viên chức đăng ký việc đấu tranh với chính mình, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; làm người cán bộ mẫn cán, tận tụy trong công việc, gần gũi nhân dân...

Cùng với việc tổ chức đăng ký việc làm theo Bác, các đơn vị, như: Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc tổ chức việc mở sổ ghi nhật ký việc làm theo Bác trong cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước. Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Tĩnh Gia, Hoàng Hóa, Thạch Thành, Như Thanh và Sầm Sơn... lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, xác định thời gian tập trung chỉ đạo, từ đó, đã giải quyết được nhiều tồn đọng kéo dài, tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Các đơn vị thuộc Đảng bộ khôi các cơ quan tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, phát động phong trào thi đua làm theo tấm gương đạo đức, tác phong của Bác sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Các Đảng bộ: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh xây dựng các chuẩn mực đạo đức chung và các chuẩn mực cụ thể cho từng đối tượng, như: Cán bộ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành quy định tiêu chí đơn vị Kiểm sát kiểu mẫu, chuẩn mực đạo đức và tiêu chí người cán bộ kiểm sát kiểu mẫu "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm". Chi bộ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh với phong trào "Xây dựng đơn vị không khói thuốc"...

3. Về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1089-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó quy định cụ thể 7 yêu cầu nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Các địa phương, các ngành, đơn vị tùy thuộc vào điều kiện và tình hình cụ thể đề ra những quy định thiết thực; nhiều cấp ủy đảng ban hành chỉ thị, nghị quyết yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc, trước hết với lãnh đạo chủ chốt, gắn với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; hướng dẫn thực hiện trong ngành, địa phương; phân công cấp ủy viên về sinh hoạt chi bộ hằng tháng tại cơ sở. Một số sở, ban, ngành có những quy định cụ thể về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên gương mẫu trong sinh hoạt đảng, trong thực hành cần, kiệm, liêm, chính, gương mẫu của bản thân và gia đình; nhiều nơi trách nhiệm nêu gương được quy định trong quy chế làm việc. Những quy định trên đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách cán bộ, đảng viên, tạo những chuyển biến trong tác phong, lề lối làm việc, thái độ ứng xử với nhân dân của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, được quần chúng nhân dân ghi nhận.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn những vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả, như: Đền bù, giải phóng mặt bằng khu C dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn; dự án nhà ở hỗn hợp và khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí cao cấp Cồn Nổi Sầm Sơn, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A, quốc lộ 47...; đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi đến năm 2020; điều động, luân chuyển cán bộ; ban hành chủ trương bố trí chức danh bí thư, phó bí thư

thường trực cấp ủy, phó bí thư - chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện không phải người địa phương; tổ chức thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể, đơn vị hành chính, sự nghiệp; tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, tạo rõ chuyển biến rõ nét trong thái độ ứng xử với nhân dân, đã xuất hiện ngày càng nhiều, càng rõ hơn những tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, vì công việc chung, đi đầu trong cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong trong công việc, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, gương mẫu hiến đất mở đường, dồn điền, đổi thửa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa ở cơ quan, đơn vị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nông thôn mới ở các huyện: Yên Định, Đông Sơn, Nông Cống, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Thọ Xuân, Như Thanh, Ngọc Lặc, thành phố Thanh Hóa..., đem lại niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

4. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể

Xác định đây là nội dung quan trọng trong thực hiện Chỉ thị 03, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đưa các chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt chi bộ, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các địa phương, ngành, đơn vị chọn những hình thức tổ chức phù hợp, nhiều nơi ban hành quy định cụ thể về nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng tháng của chi bộ, của đơn vị, như: Thông tin chuyên đề, trao đổi về những mẫu chuyện của Bác, liên hệ gắn với nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. Hằng năm các tổ chức đảng đều sơ kết việc thực hiện Chỉ thị, gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến và phát động phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm. Riêng cấp tỉnh, lấy ngày 20 tháng 2 hằng năm, kỷ niệm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa để tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị, gắn với biểu dương các điển hình tiên tiến và phát động phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu theo lời căn dặn của Bác.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03, nhiều phong trào thi đua được phát động và mang lại hiệu quả thiết thực, như: Tổ chức cuộc thi thuyết trình ý tưởng với chủ đề "cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh thực hành chuẩn mực đạo đức trung thực, trách nhiệm trong dạy và học theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (Trường Chính trị tỉnh); xây dựng chương trình và tổ chức học tập ngoại khóa ở các trường học (huyện Như Thanh); phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo (Hội Nông dân tỉnh); nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (Đảng ủy khối cơ quan tỉnh); tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xoá bản trắng đảng viên và sinh hoạt chi bộ ghép (Mường Lát)...

Nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chi bộ đảng đã tiến hành sinh hoạt gắn với quán triệt nội dung lời căn dặn của Người về

Đảng, về bồi dưỡng thể hệ cách mạng cho đời sau, về nhân dân lao động, về những việc sau khi kháng chiến thắng lợi; gắn với khắc phục những hạn chế, thiếu sót sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Từ việc đưa nội dung Chỉ thị vào sinh hoạt thường xuyên, nhiều cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã giải quyết dứt điểm 90% số việc tồn đọng, yếu kém ở cơ sở; đã trở thành giải pháp quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng và công tác tư tưởng.

5. Về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Nhiệm vụ giáo dục thanh thiếu nhi được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo. Các cấp bộ đoàn, Hội liên hiệp thanh niên đã đổi mới phương pháp, đa dạng hóa hình thức tập hợp, vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đoàn Thanh niên, ngành Tuyên giáo, Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Hồng Đức và các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các đoàn thể chính trị, các cơ quan báo, đài trong tỉnh... đã tổ chức nhiều hoạt động, như: Tọa đàm, hội thảo, thi tìm hiểu, liên hoan, xây dựng các đĩa tư liệu về chủ đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về truyền thống văn hóa cách mạng của quê hương, đất nước, về lý tưởng sống, về lòng yêu nước, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ, tạo nhiều sân chơi lành mạnh cho tuổi trẻ. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông không đăng tải những thông tin xấu, độc hại, không có lợi cho việc giáo dục tư tưởng, xây dựng nhân cách của thế hệ trẻ. Ngành giáo dục và đào tạo xây dựng và triển khai giảng dạy chương trình lịch sử - địa lý địa phương, tổ chức kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các nhà trường. Các huyện Thọ Xuân, Như Thanh đã tích hợp nội dung lịch sử - địa lý địa phương mình vào chương trình chung. Nhiều cấp ủy địa phương đã chỉ đạo tổ chức chương trình ngoại khóa "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong các nhà trường. Trường Chính trị tỉnh, các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đưa nội dung chuyên đề hằng năm vào các chương trình bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, hội viên và các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị ở cơ sở. Hội Cựu chiến binh ở nhiều nơi quan tâm tổ chức các buổi sinh hoạt giáo dục truyền thống cho thanh, thiếu nhi. Đoàn Thanh niên các cấp đã đưa nội dung thực hiện Chỉ thị vào các buổi sinh hoạt đoàn, đội, hội với những hình thức phong phú, thu hút đông đảo thanh niên tham gia.

6. Về hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai sâu rộng. Đã tổ chức các hoạt động thông tin, truyền truyền, cổ động; triển lãm tranh, ảnh; tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt; tổ chức các đợt chiếu phim Mừng Đảng - Mừng Xuân, kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá; trưng bày Hội báo Xuân, triển lãm ảnh "Chủ quyền biển đảo Việt Nam", trưng bày triển lãm "Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, làm theo lời Bác"; tổ chức các hội thảo khoa học về Bác Hồ với văn hóa, Bác Hồ với Thanh Hoá, Thanh Hoá làm theo lời Bác do các trường: Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại học Hồng Đức, Trường Chính trị tỉnh chủ trì tổ chức, góp phần quảng bá sâu rộng tư tưởng, tấm gương đạo

đức Hồ Chí Minh. In ấn, xuất bản và phát hành, quảng bá nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật, sách ảnh, tài liệu gắn với chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Hàng năm đều xét, trao các giải thưởng về sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí góp phần tích cực vào tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, học tập và làm theo đạo đức của Bác trong toàn xã hội. Qua 5 lần tổng kết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 95 tập thể, 137 tác phẩm xuất sắc của 110 tác giả, trong đó có tác phẩm "Bước ngoặt mùa xuân năm 1947" được Ban chỉ đạo Trung ương tặng giải C.

7. Về công tác kiểm tra, giám sát

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 03 được đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy các cấp và được thực hiện nghiêm túc, đã tác động tích cực đến việc thực hiện Chỉ thị. Trong 5 năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 16 đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW tại 32 đảng bộ trực thuộc và các ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 4 đoàn giám sát thực hiện Quy định 1089-QĐ/TU về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp tại 8 đảng bộ trực thuộc và sở, ngành. Chỉ đạo việc tự kiểm tra ở các đơn vị; kết hợp kiểm tra thực hiện Chỉ thị gắn với kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Giao bộ phận giúp việc tiến hành kiểm tra đối với từng loại công việc cụ thể, kiểm tra thông qua giao ban, tập huấn. Ngành Tuyên giáo phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác định hướng chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức, giáo dục công dân và công tác Đảng trong các nhà trường.

Căn cứ chương trình kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra và tự kiểm tra ở đơn vị, địa phương mình. Các đoàn kiểm tra và các địa phương, đơn vị đã nghiêm túc báo cáo kết quả kiểm tra và tự kiểm tra về Ban Thường vụ cấp ủy; trong đó có những kiến nghị, đề xuất cụ thể giúp cho các cấp ủy tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

8. Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW được duy trì thường xuyên

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo; ban tuyên giáo, sở thông tin và truyền thông, các báo, đài coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của mình, đã triển khai với những cách làm sáng tạo. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; các chuyên mục mới trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, như: "Thanh Hóa hội nhập và phát triển", "Với khán giả TTV", "Chào ngày mới", "Khám phá Xứ Thanh", "Âm vang Xứ Thanh" đặc biệt là chuyên mục "Mỗi tuần một vấn đề" đã góp phần tuyên truyền đẩy mạnh việc tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị của các cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa. Báo Thanh Hóa, Báo Văn hoá và Đời sống, Tạp chí Xứ Thanh

thường xuyên có bài viết về người tốt, việc tốt, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị.

Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều biên soạn, xuất bản và phát hành 1.500 cuốn "*Những điển hình tiên tiến làm theo lời Bác*"; biên soạn, phát hành tài liệu các bài nói, bài viết của Bác Hồ về Thanh Hóa; về các tác phẩm của Bác Hồ phục vụ cho việc học tập theo chủ đề từng năm, đưa vào sinh hoạt chi bộ, chi hội đoàn thể. Nhân Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 – 20/02/2012) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "*65 năm Thanh Hóa làm theo lời Bác Hồ dạy*" thu hút những học giả uy tín ở Trung ương, trong tỉnh với 36 tham luận. Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "*Bác Hồ với Thanh Hóa – Thanh Hóa làm theo lời Bác Hồ dạy*" thu hút hơn 650.000 bài dự thi.

Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền truyền, cổ động; triển lãm tranh, ảnh về đề tài "Bác Hồ với Thanh Hoá, Thanh Hoá làm theo lời Bác Hồ dạy"; tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Quê Thanh nhớ Bác"; Công diễn vở kịch "Bước ngoặt mùa xuân năm 1947". Chỉ đạo Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tổ chức thành công các đợt chiếu phim Mừng Đảng - Mừng Xuân, kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá. Biên tập 05 video clip về những điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gửi tham gia triển lãm toàn quốc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh vào dịp 19/5/2015.

Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 gắn với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; nhiều địa phương, đơn vị phát động cuộc thi tìm hiểu về phong trào "Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy - Chung sức xây dựng nông thôn mới" dưới hình thức thi viết và sân khấu hóa. Nhiều hoạt động báo công, biểu dương điển hình tiên tiến, tổ chức tọa đàm, giao lưu, các hoạt động về nguồn nhân dịp kỷ niệm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, trong các ngày truyền thống của địa phương, đơn vị tạo sự lan tỏa sâu rộng trong việc thực hiện Chỉ thị.

Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh đã ban hành hướng dẫn liên ngành về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Một số cấp ủy cùng với việc tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương các điển hình, đã biểu dương thông qua các phương tiện thông tin đại chúng,... tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở về những điển hình tiên tiến ở đơn vị mình.

9. Công tác tham mưu, giúp việc của bộ phận giúp việc các cấp

Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 các cấp đã chủ động tham mưu cho ban thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, có hiệu quả các chuyên đề hằng năm; đưa nội dung Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, các mẫu đăng ký đề hướng dẫn các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện;

tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị đối với các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên; quan tâm tổ chức tập huấn, giao ban bộ phận giúp việc để làm tốt công tác tham mưu thực hiện Chỉ thị cho cấp ủy.

Bộ máy của bộ phận giúp việc đã được bố trí phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị; nhiệm vụ, nội dung hoạt động của bộ phận giúp việc các cấp ngày càng cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; hình thức, biện pháp ngày càng phong phú, đa dạng, đi dần vào chiều sâu.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Qua 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức triển khai phù hợp với địa phương, đơn vị; gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị, đã giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề tồn đọng. Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, dưới nhiều hình thức phong phú; đặc biệt quan tâm tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hoá, lịch sử địa phương cho thế hệ trẻ; tuyên truyền về người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có tác dụng rõ nét trong việc xây dựng hình ảnh con người Xứ Thanh trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế. Tinh thần trách nhiệm, lễ lối tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên, góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và trong xã hội.

Thành công của việc thực hiện Chỉ thị là ở chỗ nó đã thực sự trở thành cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đời sống xã hội, thu hút được sự đồng tình ủng hộ, tự giác tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, lương cũng như giáo, từ cụ già đến các cháu học sinh,... Làm theo lời Bác không còn là một khẩu hiệu thuần túy mà thực sự trở thành việc làm ở từng cơ sở, của mỗi người dân. Đó là những cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường giao thông, để xây dựng các công trình công cộng, tạo nên một diện mạo, một sức sống mới cho quê hương; đó là những người công nhân đang miệt mài lao động trong các nhà máy, trên các công trường; là những người nông dân vẫn “một nắng, hai sương” làm ra của cải cho xã hội. Đó là các hội viên phụ nữ với phong trào ông tiên tiết kiệm, giúp nhau xóa đói - giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đó là những hội viên cựu chiến binh luôn phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, từ yêu cầu cuộc sống đã xây dựng nên những mô hình công tác xã hội thiết thực, như mô hình tổ cựu chiến binh cứu hộ, cứu nạn về an toàn giao thông và tổ cựu chiến binh xung kích bảo vệ tấm lưới thép chống lóa trên quốc lộ 1A của Cựu chiến binh huyện Hà Trung; phong trào thi đua “3+1”, mỗi hội viên mỗi ngày tiết kiệm 1.000 đồng đóng góp tạo điều kiện cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Cựu chiến binh huyện Thạch Thành. Đó là gương sáng của Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thông, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, dù đã nghỉ hưu vẫn luôn tâm huyết với sự nghiệp trồng người, trong 14 năm qua đã dạy học miễn phí cho 115 học sinh nghèo, trong đó có em đã thi đỗ vào đại học và dạy xóa mù cho 57 người lớn tuổi. Là anh Lê Hữu

Tuấn, thôn Ngọc Lộ, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn mặc dù bị bại liệt hai chân, với chiếc xe lăn tự chế anh đã mở lớp dạy học miễn phí cho các em học sinh THPT và ôn thi đại học, hằng năm có nhiều học sinh đỗ vào các trường đại học, năm 2013 anh được Chủ tịch nước gửi thư khen. Là “thầy giáo mang quân hàm xanh” thiếu úy Nguyễn Sĩ Tiến, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tàn, đã tự học tiếng dân tộc để có điều kiện mở lớp dạy xóa mù chữ và chống tái mù chữ cho 176 người. Đó là tấm gương của thanh niên Đỗ Viết Tứ, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, quyết chí làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, đã đầu tư xây dựng mô hình áp trứng gia cầm, kinh doanh con giống, nuôi con đặc sản, vừa làm giàu cho gia đình, vừa tạo việc làm cho hàng chục thanh niên địa phương, đồng thời dành một phần thu nhập tặng quà cho học sinh nghèo và đóng góp xây dựng các công trình công cộng. Đó là gương sáng của nông dân Nguyễn Đình Trường, xã Hà Long, huyện Hà Trung làm giàu ngay trên đồng đất quê hương mình, tạo việc làm cho hàng chục lao động, đồng thời quan tâm hỗ trợ những gia đình nghèo tiền vốn và giống cây trồng để sản xuất kịp thời vụ, ủng hộ làm nhà văn hóa thôn và đường giao thông 450 triệu đồng. Là tấm gương chị Dương Thị Hạnh, Tiểu khu 2, thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa vừa chăm sóc chồng là thương binh nặng, chăm lo xây dựng gia đình, vừa tích cực tham gia các phong trào phụ nữ và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Là hình ảnh người công nhân vệ sinh môi trường Nguyễn Thị Thoa không quản nắng mưa, đêm ngày cùng đồng nghiệp chăm lo giữ sạch cho từng tuyến đường, ngõ phố; là tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của ông Nguyễn Lý Hãn, phố 14, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa đã hiến tặng đất ở và tài sản trên đất trị giá 300 triệu đồng để làm đường giao thông.

Chuyện về những gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở đâu cũng có, từ vùng cao biên giới Mường Lát, Quan Sơn; suốt về miền biển của vùng đất Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa, Quảng Xương, đến đảo Mê anh hùng..., trên tất cả các phương diện của đời sống xã hội. Họ đều là những con người bình dị, gần gũi hàng ngày trong cộng đồng, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của mình họ đã được cộng đồng nhân dân nơi cư trú, đồng nghiệp nơi công tác thừa nhận và tôn vinh, như: binh nhì Chá Văn Súa, Chiến sỹ Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê; là sinh viên Lê Hải Yến, Trường Đại học Hồng Đức; là bác sĩ My Huy Hoàng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh; là bí thư chi bộ bản Bôn Vi Văn Ót, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn; trưởng thôn Lúng Lê Thị Sen, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân,...

Qua 4 lần tổ chức hội nghị biểu dương cấp tỉnh, đã có gần 1.000 tấm gương tiêu biểu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; có 2.065 tập thể và 3.475 cá nhân được chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tặng Giấy khen; có trên 12.000 tập thể và 15.000 cá nhân được chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tặng Giấy khen. Trong đó có 13 tấm gương tiêu biểu xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen; 02 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được Chủ tịch nước gửi thư khen.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực thực sự là nguồn cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng

viên và các tầng lớp nhân dân, củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, đơn vị và của tỉnh nhà. 94 tập thể và 123 cá nhân tiêu biểu được tuyên dương tại Hội nghị lần này là những bông hoa đẹp, kết thành đài hoa ngát hương việc tốt dâng lên Bác Hồ kính yêu, là hạt nhân nòng cốt để góp phần làm cho việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt hơn, trở thành động lực quan trọng để Thanh Hóa phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020, phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác kính yêu hằng mong muốn.

III. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Hạn chế, khuyết điểm

- Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ chủ chốt trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị; xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp ủy, đơn vị không cụ thể, chưa rõ việc, không sát với tình hình địa phương, đơn vị mình; cá biệt có trường hợp sao chép lại kế hoạch của cấp trên; một số cấp ủy chưa gắn kết giữa nội dung xây và chống, giữa tổ chức động viên tự giác học tập và các biện pháp kiểm tra, giám sát, vì vậy việc tổ chức thực hiện ở một số đơn vị hiệu quả đạt thấp.

- Việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức ở một số cơ quan, đơn vị còn dài, khó nhớ; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn lúng túng về nội dung và hình thức, chất lượng chưa cao; triển khai thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhiều nơi chưa cụ thể; một số địa phương, đơn vị lựa chọn và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa thực sự tích cực, kiên quyết; một số nơi còn dễ giải, đơn giản trong việc tổ chức đăng ký những việc làm theo, nên nội dung đăng ký của một số cán bộ, đảng viên còn mang tính hình thức, thiếu cụ thể. Một số nơi chưa thực hiện tốt việc đánh giá kết quả thực hiện những việc làm theo đã đăng ký của tập thể và cá nhân, gắn với kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể và cá nhân cuối năm. Vì vậy, việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác chưa thực sự trở thành công việc thường xuyên, cụ thể hàng ngày.

- Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa cao, thiếu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, ảnh hưởng đến việc thực hiện Chỉ thị, có trường hợp vi phạm pháp luật làm tổn hại đến niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Một số nơi chưa tập trung phát hiện và biểu dương kịp thời những người lao động trực tiếp và những việc làm tốt cụ thể; việc tổ chức tôn vinh ngay tại cộng đồng dân cư, đơn vị công tác chưa coi trọng đúng mức, còn đơn giản nên chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Tổ chức biểu dương, khen thưởng không đi liền với các biện pháp đấu tranh các hiện tượng tiêu cực như thiếu trung thực, nói một đằng làm một nẻo, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xa dân, vô cảm...

- Công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị trên các cơ quan báo chí chưa thật hấp dẫn, chưa thường xuyên. Công tác giáo dục thế hệ trẻ tại một số địa phương,

đơn vị chưa thiết thực, chưa có những hình thức và nội dung tuyên truyền phù hợp, thuyết phục, lôi cuốn thanh niên tham gia.

2. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm

- Một số cấp ủy, lãnh đạo đơn vị chưa xác định rõ yêu cầu, nội dung của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, hằng ngày của mỗi đơn vị, tổ chức, cá nhân nên chưa tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc, có nơi biểu hiện “khoán trắng” cho bộ phận giúp việc và ban tuyên giáo.

- Bộ phận giúp việc ban thường vụ cấp ủy ở một số địa phương, đơn vị chưa tích cực, chủ động trong tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị; một số đơn vị thành lập Bộ phận giúp việc một cách hình thức, cơ cấu không phù hợp, không có sự phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, hoạt động chưa theo quy chế.

- Một số cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa đưa nội dung thực hiện Chỉ thị vào trong nội dung, chương trình, kế hoạch công tác năm, quý, tháng, chưa xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; chưa coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cấp dưới.

- Công tác tuyên truyền và chỉ đạo tuyên truyền vẫn theo lối mòn, thiếu sáng tạo, phương pháp tuyên truyền mặt tích cực còn đơn điệu, hình thức. Các cơ quan báo chí chưa dành thời lượng thỏa đáng cho việc biểu dương người tốt, việc tốt, có trường hợp lại khai thác quá mức các vụ việc tiêu cực, gây bức xúc trong dư luận.

- Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết gắn với biểu dương các điển hình tiên tiến và phát động phong trào thi đua hàng năm ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, còn hình thức.

3. Bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; trong đó phải xác định trọng tâm, trọng điểm của từng năm và từng giai đoạn, tập trung vào những nội dung thiết thực để giải quyết, mang lại kết quả cụ thể, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Thứ hai, phải đề cao ý thức trách nhiệm và tinh thần gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị; phải coi đây là phương pháp tuyên truyền, vận động quần chúng tốt nhất, tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ nhất.

Thứ ba, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn giữa “xây” và “chống”, trong đó phải coi trọng việc cổ vũ động viên người tốt, việc tốt; đồng thời phải kịp thời đấu tranh, phê phán, kỷ luật người không tự giác thực hiện.

Thứ tư, phải coi trọng và thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác, trên

cơ sở đó xây dựng động cơ phấn đấu, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cuộc sống và công việc hằng ngày.

Phần thứ hai
NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW
TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và chủ đề của các năm trước. Tổ chức tọa đàm, trao đổi, thảo luận trong các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể về chủ đề trên, hướng vào giải quyết những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh khá vào năm 2020 và trở thành tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ hằng mong muốn.

2. Trong triển khai thực hiện, gắn việc thực hiện Chỉ thị với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", với các tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

3. Phải tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đề cao đạo đức cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch rèn luyện, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, các biện pháp tập trung giải quyết những bức xúc, nổi cộm về đạo đức, lối sống. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi đảng bộ, địa phương, đơn vị tiếp tục đăng ký những việc làm theo Bác, gắn liền với việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, gắn với kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể và cá nhân cuối năm.

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt đoàn thể, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Quy định 1089-QĐ/TU; tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước.

5. Tiếp tục nghiên cứu, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào quá trình thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nhất là xây dựng và triển khai giảng dạy chương trình lịch sử - địa lý tỉnh Thanh Hóa; nhân rộng mô hình chương trình ngoại khóa “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các nhà trường ở các cấp học trong tỉnh.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác cùng với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương, đơn vị; bầu cử Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng, đổi mới các chuyên mục, chuyên trang về gương người tốt, việc tốt. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chú trọng đề tài sáng tác, quảng bá về người tốt, việc tốt, nhất là về xây dựng hình ảnh con người Thanh Hóa trong lòng bàn bè trong nước và quốc tế; xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời những nhân tố mới, những cách làm mới, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Các cấp ủy cần quan tâm củng cố, kiện toàn bộ phận giúp việc, quan tâm bảo đảm kinh phí cho bộ phận giúp hoạt động hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (b/c),
- Văn phòng Trung ương Đảng (b/c),
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy,
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh,
- Các thành viên Bộ phận giúp việc Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Đỗ Trọng Hưng